

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๖๒



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน  
สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  
และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๗๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖  
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งมติและร่างประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เกี่ยวกับการโอนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
เป็นต้นไป ส่งผลให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ  
องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหาร  
สถานศึกษาจะต้องโอนเงินเดือนเป็นร้อยละ ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ นับตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อ  
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน ในระหว่างฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เสนอร่างประกาศให้ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงนาม เพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งใน  
สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเหมาะสม จึงขอชักซ้อมแนวทาง  
ปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ ศึกษาทำความเข้าใจและ  
เตรียมความพร้อมการโอนเงินเดือนในระบบร้อยละสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ดังกล่าวตามร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เกี่ยวกับการโอนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีผล  
บังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามหนังสือที่อ้างถึงไปพลางก่อน ทั้งนี้ เมื่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ.  
และ ก.อบต.จังหวัด ได้ประกาศใช้บังคับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู

/และบุคลากร...

และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยพงศ์ เอมะสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐-๑

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖



- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานมาตรฐานฯ
- กลุ่มงานส่งเสริมฯ
- กลุ่มงานกฎหมาย-
- กลุ่มงานการเงิน-

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน  
สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ประธาน ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๒๑๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งมติและร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เกี่ยวกับการโอนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส่งผลให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา จะต้องโอนเงินเดือนเป็นร้อยละ ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ นับตั้งแต่วันที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบและศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน ในระหว่างฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เสนอร่างประกาศให้ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงนาม เพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การโอนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเหมาะสม จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ ศึกษาทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการโอนเงินเดือนในระบบร้อยละสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวตามร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เกี่ยวกับการโอนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามหนังสือที่อ้างถึงไปพลางก่อน ทั้งนี้ เมื่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้ประกาศใช้บังคับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงให้  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการออก  
คำสั่งเลื่อนเงินเดือน มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๑

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๑

ผู้ประสานงาน

นางสุชรดา อมรรังสีโรจน์ โทร. ๐๖-๓๑๔๒-๐๐๔๒